

สรุปจำนวนโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับทุน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

คณะ/หน่วยงาน	จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์	9
คณะจิตวิทยา	4
คณะพยาบาลศาสตร์	4
คณะเภสัชศาสตร์	4
คณะครุศาสตร์	2
คณะแพทยศาสตร์	2
คณะนิเทศศาสตร์	1
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	1
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1
คณะสหเวชศาสตร์	1
คณะสัตวแพทยศาสตร์	1
อักษรศาสตร์	1
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร	1
รวม	32 โครงการ
	13 คณะ

รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	คณะ/หน่วยงาน
1	ผลของการสอนเสริมด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุกต่อการเรียนรู้ของนิสิตกลุ่มอ่อนในรายวิชาเคมีสำหรับนิสิตแพทย์	อ.ดร.นวพร วินยเวคิน	คณะวิทยาศาสตร์
2	การใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานเพื่อช่วยในการเรียนการสอนทฤษฎีอโตมาตา	อ.ดร.จิตยา หวานวารี	คณะวิทยาศาสตร์
3	การพัฒนารูปแบบการศึกษาภาคสนามเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	อ.ดร.สมฤดี จิตประไพ	คณะวิทยาศาสตร์
4	ผลการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบพึ่งพาในระบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับวิชาจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์	อ.ดร.ภควรรณ ปักชี	คณะวิทยาศาสตร์
5	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนเชิงเกมสำหรับรายวิชาบรรยายเฉพาะทาง	ผศ.ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล	คณะวิทยาศาสตร์
6	การศึกษาผลของรูปแบบการสอนที่ต่างกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการสอนที่ต่างกันในรายวิชาการทำโปรแกรมเชิงตรรกะและการทำโปรแกรมเชิงฟังก์ชันที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ	อ.โชติรส สุรพลชัย	คณะวิทยาศาสตร์
7	การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในวิชาเคมีชีวภาพ 2	อ.ดร.กิติพงศ์ อัครกุล	คณะวิทยาศาสตร์
8	การเรียนรู้โดยนิสิตเป็นศูนย์กลางที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ	ผศ.ดร.ชิตพงศ์ ประดิษฐ์สุวรรณ รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ	คณะวิทยาศาสตร์
9	การพัฒนาทักษะทางด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักวิธีการเรียนรู้ผ่านการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านและการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน ในรายวิชาโภชนาการสำหรับนักเทคโนโลยีทางอาหาร	อ.ดร.ศิริมา พ่วงประพันธ์ อ.ดร.ณัฐธิดา โชติช่วง	คณะวิทยาศาสตร์
10	ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ Clicker กับความสนุกในการเรียนและการทุ่มเทในการเรียนของนิสิต และความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการใช้ Clicker ในวิชามนุษย์สัมพันธ์	ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ ผศ.ดร.เรวดี วัฒนทกโกศล	คณะจิตวิทยา

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	คณะ/หน่วยงาน
11	การพัฒนากิจกรรมการคิดทางบวกเพื่อสร้างเสริมความสุขของนิสิต	ผศ.ดร.เรวดี วัฒนกุลโกศล ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ	คณะจิตวิทยา
12	ผลของการทำควิซออนไลน์แบบเน้นผลงาน กับแบบเน้นการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญหลังดูวิดีโอ การบรรยาย ที่มีต่อเจตคติ พฤติกรรมการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในห้องเรียน	อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา	คณะจิตวิทยา
13	การรับรู้เกี่ยวกับเวลาด้านพฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมายอนาคตของนิสิตที่มีความพึงพอใจ ยอมรับ และได้ประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาจิตวิทยาผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ	อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน	คณะจิตวิทยา
14	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน นิสิตระดับมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์	รศ.ดร.กัญญาดา ประจุศิลป์	คณะพยาบาลศาสตร์
15	ผลการใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (STAD) ในรายวิชาสถิติประยุกต์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานเป็นทีมของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	ผศ.ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี	คณะพยาบาลศาสตร์
16	ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) ต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชบำบัดสำหรับผู้ใหญ่	ผศ.ดร.รุ่งระวี นาวิเจริญ	คณะพยาบาลศาสตร์
17	ผลของการฝึกทักษะความชำนาญในการประเมินภาวะสุขภาพเด็กของนิสิตพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา	อ.ดร.สุรศักดิ์ ตรี নয়	คณะพยาบาลศาสตร์
18	ผลของการใช้การอภิปรายปากเปล่าต่อทักษะการจ่ายยาของนิสิตเภสัชศาสตร์	อ.ภญ.ดร.ทิพวรรณ ศิริเกียรติทอง ผศ.ภญ.ดร.สุญานี พงษ์ธนานิกร	คณะเภสัชศาสตร์
19	การเรียนการสอนแบบพลิกกลับเพื่อพัฒนาการสอนคำนวณเภสัชกรรมในนิสิตเภสัชศาสตร์	รศ.ภญ.ดร.พรเพ็ญ วีระวัฒนานนท์ อ.ภญ.ดร.ดุขุฎี ชาญวานิช	คณะเภสัชศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	คณะ/หน่วยงาน
29	ผลของการจัดการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 ต่อการเรียนรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียนระดับปริญญาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ในวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์	อ.ดร.เทวฤทธิ์ สาระชนะ	คณะสหเวชศาสตร์
30	ผลของการนำ active learning มาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์ของนิสิตสัตวแพทย์	รศ.สพ.ญ.ดร.อรสิริ ชื่นทรงวง รศ.อัจฉรา ธวัชสิน นางจันทิมา อินทรปัญญา นางสาวหทัยทิพย์ ภาคอินทรีย์	คณะสัตวแพทยศาสตร์
31	ทัศนคติของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตเกี่ยวกับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจากวิชาพุทธธรรมในพระไตรปิฎก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558	อ.ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข	คณะอักษรศาสตร์
32	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ในรายวิชาการผลิตสุกรและการผลิตสัตว์ปีก	อ.น.สพ.ดร.วินัย แก้วละมุล	สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร